

ด่วนที่สุด



ที่ ปก ๐๐๒๓.๓/ว. ๐๑๙

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ขอส่งสำเนาสารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๗๗

โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๘๐



สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันครูวันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี และความเคารพรักมายังผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน

งานวันครูในปี ๒๕๖๑ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ได้อดทนทุ่มเทเพื่อศิษย์ของตนเป็นคนดี คนเก่ง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู อันเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ทรงปฏิบัติภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ โดยเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติ ในการพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าแผ่ขยายครอบคลุมทั้งในเมือง และชนบทอย่างทั่วถึง ทั้งในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาต้องพัฒนาให้เป็นทั้งคนเก่ง และคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยส่งเสริมเรื่องธรรมศึกษาปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และเติบโตเป็นคนดี รวมทั้งส่งเสริมนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เพราะครูเป็นผู้มีความอดทน มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีความเสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี ความถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี

สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของ “ครู” ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่มีความเสียสละและมีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอน หล่อหลอม และกล่อมเกล่าเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่ง คนดีเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปกติสุข อย่างไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ในโอกาสนี้ จึงขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพ พระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนอนุภาพแห่งบูรพาจารย์จงดลบันดาลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น